
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการชุดท่ี ๓ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห�องประชุมบัวม.วง ๑ ช้ัน ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�เทเวศร� 

 
ผู�มาประชุม จํานวน ๑๔ ท.าน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด ๑๕ ท.าน มีดังนี้ 
  ๑. ผศ.ศุภวุฒิ                เนตรโพธิ์แก�ว  ประธานสภาคณาจารย� 

๒. ผศ.สุธี              จันทราภาขจี  รองประธานคนท่ี ๑ 
๓. ผศ.สมเกียรติ    ทองแก�ว    รองประธานคนท่ี ๒ 
๔. ผศ.ว*าท่ี ร.ต.สมนึก    แก�ววิไล   กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 

  ๕. อาจารย�นพกฤศณ�     ดําน�อย    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๖. อาจารย�รัชดาศักด์ิ     สุเพ็งคํา    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๗. นายโยธิน      หนูแดง    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๘. อาจารย�สัมภาษณ�     สุวรรณคีรี    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๙. นายสุนทร        เหรียญจื้อ    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๐. นายทนงค�     โพธิ    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
          ๑๑. ผศ.บุญธรรม              พรเจริญ                  กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๒. ผศ.มนัส   บุญเทียรทอง  กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๓. ผศ.ดร.นพมณี     ฤทธิกุลสิทธิชัย      กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ/ 
                                                                   เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๔.อาจารย�กฤตพร   ชูเส�ง                      กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ/ 
    ผู�ช*วยเลขานุการสภาคณาจารย�และ    
                                                                                     ข�าราชการ 
ผู�ไม*มาประชุม จํานวน ๑ ท.าน ดังนี้ 
                   ๑. ผศ. อํานาจ เอ่ียมสําอางค�  ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐น. 
    

  เปAดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
     วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ�งท่ีประชุมทราบเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ (แทนตําแหน*งท่ีว*าง) ซ่ึงมีการเลือกต้ังไปแล�วในวันท่ี           
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น ปรากฏรายชื่อผู�ได�รับการเลือกต้ังเปGนไปตามลําดับหมายเลขผู�สมัครดังนี้ 

ผู�สมัครหมายเลข ๒ ผู�ช*วยศาสตราจารย�บุญธรรม พรเจริญ  อาจารย�ประจําคณะบริหารธุรกิจ  
ผู�สมัครหมายเลข ๓ ผู�ช*วยศาสตราจารย�มนัส บุญเทียรทอง  อาจารย�ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร�  
ผู�สมัครหมายเลข ๔ ผู�ช*วยศาสตราจารย�อํานาจ เอ่ียมสําอางค� อาจารย�ประจําคณะศิลปศาสตร�  

    ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว  กล*าวต�อนรับและแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาอาจารย�ผู�ได�รับการเลือกต้ัง
และได�ขอให�สมาชิกใหม*ท่ีได�เข�าร*วมการประชุมในวันนี้ และกล*าวแสดงความรู�สึกโดย ผศ.บุญธรรม กล*าวว*า      
มีความยินดีเปGนอย*างมาก ท่ีได�ร*วมงานกับสภาคณาจารย� มทร.พระนคร และ ผศ.มนัส กล*าวถึงการเข�ามาร*วม
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งานกับสภาคณาจารย�ฯ แห*งนี้ เพราะมีวัตถุประสงค�เพ่ือต�องการมาทําหน�าท่ีเปGนปากเสียงให�กับเพ่ือนอาจารย�
และข�าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

อนึ่ง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบว*า ผศ.อํานาจ เอ่ียมสําอางค� กรรมการสภาคณาจารย�และ
ข�าราชการ ท*านใหม*อีกหนึ่งท*าน ติดราชการท่ี จ.เพชรบุรี จึงขอลาไม*เข�าร*วมประชุมในวันนี้  
           มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  วาระท่ี ๑.๒ รับทราบการแต*งต้ังคณะกรรมการบริหาร ของท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการแห*ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ตามคําสั่งท่ี ทปสท. ท่ี ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ โดย       
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว ได�รับการแต*งต้ังให�เปGนกรรมการบริหารลําดับท่ี ๑๗ ซ่ึงมีการคัดเลือกกรรมการบริหาร
จากประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการกลุ*ม มทร.เพียง ๔ แห*งเท*านั้น ได�แก* มทร.ธัญบุรี,มทร.พระนคร,    
มทร.กรุงเทพ,มทร.ตะวันออก โดยมีหน�าท่ีดังนี้ 
 ๑. เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและแผนการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
 ๒. ส*งเสริมและสนับสนุนให�บุคคลากรในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค� 
และภาระหน�าท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 ๓. ศึกษาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเข�าสู*ประชาคมอาซียน 
 ๔. แต*งต้ังอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือศึกษาหรือพิจารณาและเสนอความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ตามบทบาท อํานาจและหน�าท่ี 
 ๕. กําหนดแนวปฏิบัติอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการทําหน�าท่ี รวมท้ังการบริหาร การเงิน การจัดหารายได�และ
การทําบัญชีรายรับ-รายจ*าย 
 

        มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี 
๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�ให�มีการพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย�และ
ข�าราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือให�มีการรับรองโดยท่ีประชุมได�
พิจารณาแล�วให�มีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม*มีการแก�ไข 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ สมัยสามัญครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘      
วันพุธท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

               วาระท่ี ๓.๑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุมคณะกรรมการของท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย�มหาวิทยาลัยแห*งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ระหว*างวันท่ี ๒๐-๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๘  
                เนื่องจาก ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย มีความจําเปGนบางประการในเรื่องข�อมูล จึงขอเลื่อนการ 
รายงานผลไปเปGนการประชุมครั้งต*อไป 
  

       มติท่ีประชุม      รับทราบ 
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             วาระท่ี ๓.๒  การทําประชาพิจารณ�เก่ียวกับการเงินร�อยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมานแผ*นดิน  
หมวดของเงินเดือน/ค*าตอบแทน ท่ีได�รับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล) ซ่ึงเปGนวงเงินงบประมาณ
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และท่ีมาช*วยราชการท่ีครองอยู*     
ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ประธานสภากล*าวว*าตามท่ีอธิการบดีได�เชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย�และกองบริหารงานบุคคลเข�า
พบและหารือเรื่องแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาคมท่ีมีต*อการกันเงิน ๐.๑๐ โดยขอพิจารณา
แบบสอบถามและนัดหมายจะส*งกลับคืนในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เม่ือถึงกําหนด ทางสภาคณาจารย�ก็มิได�รับ
คําตอบแม�ว*าประธานสภาอาจารย�จะทวงถามไปยังกองบริหารงานบุคคลถึง ๒ ครั้ง ดังนั้นเม่ือถึงกําหนดเวลาสภา
คณาจารย�จึงดําเนินการแจกแบบสอบถาม ไปยังอาจารย�และพนักงานมหาวิทยาลัยตามคณะ และสํานักงานต*างๆ  
บัดนี้ได�รับแบบสอบถามกลับคืนมาเปGนท่ีเรียบร�อยแล�วชึ่งผลการตอบคําถามส*วนใหญ*แสดงความคิดเห็นว*าไม*เห็น
ด�วยกับการท่ีมหาวิทยาลัยกันวงเงินไว�ร�อยละ ๐.๑๐ จึงขอหารือในท่ีประชุมว*าจะดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลเชิง
สถิติอย*างไร และ ใครเปGนผู�รับผิดชอบในการดําเนินการครั้งนี้  นอกจากนี้ประธานหารือในท่ีประชุมอีกว*า สภา
อาจารย�มทร.พระนคร จะมีวิธีการหรือมีทางออกอย*างไรกับเรื่องดังกล*าว ท้ังนี้ประธานได�สอบถามไปยัง ผู�ช*วย
ศาสตราจารย� สันติพงษ� ต้ังธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได�
ความว*าทางสภาคณาจารย�ฯ มทร.ศรีวิชัย มีการฟRองร�องศาลปกครองให�ทุเลาคําสั่งประกาศการกันวงเงินร�อยละ 
๐.๑๐ ไว�ก*อนและ มทร.ศรีวิชัย ก็ได�ยกเลิกประกาศการกันวงเงินในรอบการประเมินท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๗–
มีนาคม ๒๕๕๘) แต*ได�ให�นําเงินท่ีเหลือจากการจัดสรรไปแล�วคืนส*วนกลางเพ่ือจ*ายเปGนค*าตอบแทนให�ผู�ท่ีมาช*วย
ราชการส*วนกลาง ซ่ึงวิธีนี้จะเปGนวิธีท่ีมีความยุติธรรมเพราะเปGนการใช�วงเงินส*วนท่ีเหลือ 

ประธานขอหารือในท่ีประชุมโดยขอมอบหมายให� คณะอนุกรรมการฝUายส*งเสริมวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย�และข�าราชการ พร�อมท้ังคณะอนุกรรมการฝUายพิทักษ�สิทธิคณาจารย�และข�าราชการและ
ผลประโยชน�ของมหาวิทยาลัยเปGนผู�ดําเนินการวิเคราะห�และสรุปข�อมูล โดยมีอาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรีเปGน
ประธานคณะอนุกรรมการท้ังสองคณะทํางาน และมี ผศ.ดร. นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย เปGนเลขานุการอนุกรรมการ 

ผศ.ดร.นพมณี เสนอให�วิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติด�วยค*าร�อยละ เพ่ือศึกษาข�อมูลความคิดเห็นของผู�ตอบ
แบบสอบถาม  

อนึ่ง ผศ.สุธี จันทราภาขจี ได�แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว*าถ�าผลการวิเคราะห�ข�อมูลตอบว*าเห็นด�วยกับ
การกันวงเงินร�อยละ ๐.๑๐ ผลท่ีออกมาก็จะสอดคล�องกับประกาศแต*ในกรณีท่ีผลการวิเคราะห�ข�อมูลพบว*าความ
คิดเห็นส*วนใหญ*ไม*เห็นด�วยกับการกันวงเงินนี้  จะทําอย*างไร ซ่ึงเรื่องนี้ผ*านมาถึง ๔ เดือนแล�วโดยทาง
มหาวิทยาลัยประวิงเวลาไว� ทางสภาควรดําเนินการประการใดเพ่ือให�เปGนเรื่องเร*งด*วน 

ประธานแจ�งว*า เม่ือผลการศึกษาปรากฏออกมาเปGนเช*นไร ขอให�เปGนไปตามมติท่ีประชุมว*าจะดําเนินการ
อย*างใด 
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ผศ.บุญธรรม อภิปรายแสดงความคิดเห็นว*า มีความรู�สึกไม*สบายใจเม่ือได�ฟWงเรื่องการกันวงเงินร�อยละ 
๐.๑๐ นี้ เนื่องจากรัฐบาลให�วงเงินมา ๐.๑๐ ต*อรอบการประเมิน ๖ เดือน เม่ือทางมหาวิทยาลัยหักวงเงินไว�ทุก
รอบการประเมิน จึงเปGนเงินร�อยละ ๐.๒๐ ต*อปX ดังนั้นจึงทําให�ข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได�รับวงเงิน
ร�อยละ ๕.๘ เท*านั้น ดังนั้นจึงขอเสนอให�สอบถามไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห� 

ประธานขอให�มีการวิเคราะห�ข�อมูลทุกประเด็นรายละเอียดซ่ึง ผศ.ดร.นพมณี รับจะดําเนินการสรุปให�แต*
อาจนําเสนอในส*วนท่ีสําคัญๆเท*านั้น 

ผศ.สุธี ได�สอบถามประธานว*าสําหรับรอบการประเมินครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗–มีนาคม 
๒๕๕๘) จะดําเนินการอย*างไร ซ่ึงประธานกล*าวว*า ในฐานะประธานจะขอเข�าพบอธิการมหาวิทยาลัยและขอให�
คืนวงเงินท่ีจะดําเนินการในรอบนี้ ซ่ึงประธานคิดว*า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสามารถทําได�เพราะเปGนผู�ออก
ประกาศเองก็สามารถยกเลิกประกาศได�โดยตนเอง ผศ.บุญธรรม ได�เสนอว*า เรื่องของวงเงินท่ีได�หักไปในรอบการ
ประเ มิน ท่ีผ* านมาแล�วนั้ น ไม*ขอคืนแต*ขอร�องว* า ในรอบการประเ มินต*อไปอย* า ได�หักวงเ งิน อีกเลย            
นอกจากนี้ประธานแจ�งว*าเม่ือได�รับผลการวิเคราะห�แล�วจะทําหนังสือเรียนให�อธิการทราบผลคําตอบเปGน       
ลายลักษณ�อักษรด�วย  

ผศ.สุธี ต�องการให�กําหนดกรอบเวลาให�ชัดเจน โดยท่ี ผศ.สมเกียรติ กล*าวว*า การดําเนินการแก�ไขปWญหา
ต�องไม*กระทบต*อการประเมินในรอบต*อไป (รอบการประเมินครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๗) และ ผศ.สุธีกล*าวเสริมว*าถ�าการ
แก�ไขปWญหาไม*ทันในรอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ นี้ ก็ไม*ควรเกิดข้ึนอีกในรอบการประเมินครั้งต*อไปท้ังนี้
เนื่องจากในช*วงเวลานี้เปGนช*วงท่ีมหาวิทยาลัยได�จัดให�มีการประเมินผลงานแล�ว ดังนั้น ผศ.สุธี ขอเสนอกรอบเวลา
ดังนี้ การวิเคราะห�ข�อมูลให�เสร็จสิ้นในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ และให�ส*งผลการศึกษาให�สมาชิกพิจารณาใน
วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทําหนังสือถึงอธิการบดีในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

อย*างไรก็ตาม ประธานเสนอว*าเม่ือได�รับผลสรุปแล�ว ประธานต�องการขอมติจากสมาชิก ดังนั้นจึงขอ
เรียนเชิญสมาชิกมาประชุมกันในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ผศ.สุธี เสนอให�ยื่นหนังสือท่ีกําหนดกรอบเวลา
ให�ชัดเจนว*า ควรยกเลิกภายในกรอบเวลาของรอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ นี้ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม 
๒๕๕๘) สอดคล�องกับความคิดเห็นของ อาจารย�นพกฤศณ� ท่ีเสนอว*าไมควรให�มหาวิทยาลัยประวิงเวลาไปจนถึง
รอบหน�า ซ่ึงการประเมินของรอบ ๒/๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘)นี้รัฐบาลขยายเวลาการประเมินไป
จนถึงเดือนมิถุนายนอยู*แล�วเพ่ือรองรับการปรับฐานเงินเดือนใหม* ดังนั้นจึงควรขีดเส�นใต�เน�นข�อความว*า        
“ไม*ควรหักวงเงินในรอบนี้อีกต*อไป”และควรได�รับคําตอบกลับมาช*วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  

             มติท่ีประชุม  เห็นด�วยและจะนําผลของการศึกษาเข�าสู*ท่ีประชุมในคราวต*อไป เพ่ือให�สมาชิกลงมติ 

    วาระท่ี ๓.๓ ความคืบหน�าการดําเนินการเก่ียวกับมติท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ ในการเสนอให�
มหาวิทยาลัยจัดรถรับ-ส*ง บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีต�องไปสอนและติดต*อกับหน*วยงานต*างพ้ืนท่ีใน
ศูนย�การศึกษาของ มทร. พระนคร  
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 จากการท่ี ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอในคราวประชุมสภาคณาจารย� ฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ว*าการเดินทาง
ของอาจารย�ผู�สอนท่ีต�องไปสอนต*างศูนย�นอกพ้ืนท่ีท่ีตนเองสังกัดมีความไม*สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยจึงควรมีการบริการรถยนต�เพ่ือรับ-ส*ง เพ่ือให�อาจารย�ได�มีความสะดวกส*งผลให�ทุ*มเทการเรียนการ
สอนได�อย*างเต็มท่ี และผศ.สุธีเสนอแนะให�จัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย        

ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย�ได�จัดทําหนังสือท่ี ศธ. ๐๕๕๑.๓๑/๐๐๘๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครผ*านกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปGนท่ีเรียบร�อย โดยมหาวิทยาลัยมีความ
เห็นชอบ และในการประชุมครั้งนี้ได�มอบหมายให� ผู�อํานวยการกองกลาง ได�เข�าร*วมประชุมในวาระนี้ เพ่ือหารือ
แนวทางปฏิบัติเนื่องจากต�องการทราบข�อมูลด�านเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดรถได�ตรงความต�องการของผู�ใช�งาน 

ผู�อํานวยการกองกลาง ได�เสนอว*ากองกลางจะขอความร*วมมือไปยังคณะต*างๆ เพ่ือขอให�รถจากคณะ
ต*างๆเข�าร*วมโครงการคณะละ ๑ วัน แต*เกรงเรื่องเวลาท้ังนี้ข้ึนอยู*กับตารางสอนของผู�ใช�รถในแต*ละภาค
การศึกษาท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� 

ผศ.สุธี เห็นด�วยกับแนวคิดท่ีผู�อํานวยการกองกลางเสนอ และขอให�ทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือให�สั่งการ
ไปยังคณะต*างๆ 

 มติท่ีประชุม มีมติให�ทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือให�สั่งการไปยังคณบดี รองคณบดีฝUายบริหารและ
หัวหน�างานยานพาหะนะ ต*างๆ โดยให�รถของแต*ละคณะมาเข�าร*วมให�บริการรับ-ส*ง ร*วมกับรถของกองกลาง 

          วาระท่ี ๓.๔  การดําเนินการจัดทําเว็บไชด�งานสภาอาจารย�และข�าราชการ 
  ประธานแจ�งว*าการดําเนินการเก่ียวกับจัดทําเว็บไซต� งานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�ดําเนินการ
ปรับปรุงข�อมูลและได�ดําเนินการใส*ข�อมูลอันเปGนประโยชน�ต*างๆให�แก*บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแล�ว 
หากกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ท*านใดต�องการติชมหรือเสนอแนะข�อมูลเพ่ือปรับปรุงก็สามารถแจ�ง
ฝUายจัดทําได�ตลอดเวลา  
 

     มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

          วาระท่ี ๔.๑  การขอให�มีการส*งพวงหรีดเคารพศพ บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามสภาอาจารย�และข�าราชการ  

 อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี ได�เสนอให�สภาคณาจารย�และข�าราชการจัดส*งพวงหรีดเคารพศพ สําหรับ
บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามของสภา  

 คุณโยธิน เสนอความคิดเห็นว*าการส*งพวงหรีดมีค*าใช�จ*ายสูง โดยท่ีสภาคณาจารย�และข�าราชการไม*มี
งบประมาณในการดําเนินการ อีกประการหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการสวัสดิการอยู*แล�วซ่ึงคุณโยธินก็น
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เปGนคณะกรรมการชุดนั้นด�วย พบว*ามีงานศพหลายรายในแต*ละเดือน ผศ.บุญธรรมมีความคิดเห็นเช*นเดียวกับ
คุณโยธินในเรื่องการใช�งบท่ีสูงมาก ดังนั้น อาจารย�กฤตพรจึงเสนอว*าควรส*งหรีดในกรณี บิดา-มารดา บุตร-ธิดา 
สามี-ภรรยา เฉพาะในส*วนสมาชิกหรืออดีตสมาชิกสภาคณาจารย�และข�าราชการเท*านั้น 

           มติท่ีประชุม  มติท่ีประชุมรับทราบและเห็นด�วยกับการส*งหรีดเคารพศพในกรณีสมาชิกและอดีตสมาชิก
ของ สภาคณาจารย�และข�าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท*านั้น  

          วาระท่ี ๔.๒ การจัดทําหนังสือรวบรวมข�อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ กฏหมายท่ีจําปGนในการให�ความ
เข�าใจเก่ียวกับแนวทางท่ีถือปฏิบัติได�แก* กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ จํานวนท*านละ ๑ เล*ม 

 อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี เสนอว*า กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ควรมีความรู� ความ
เข�าใจ กฏ ระเบียบ ประกาศและกฏหมายท่ีจําเปGน ดังนั้นจึงควรจัดทําคู*มือเพ่ืออํานวยความสะดวกแก*สมาชิก
สภาคณาจารย�และข�าราชการ  

 ผศ.สุธี ให�ความเห็นว*า เรื่อง ข�อบังคับ กฏระเบียบ และประกาศต*างๆ เปGนเรื่องของบุคคลท่ีควรพยายาม
ศึกษาด�วยตนเอง จึงไม*ควรจัดทําเปGนรวมเล*มเพราะสภาไม*มีงบประมาณประธานสภาฯเสนอว*าจะไปขอจาก
หน*วยงานท่ีรวบรวมไว�ตามจํานวนสมาชิกให� 

 อาจารย�รัชดาศักด์ิเสนอให�จัดทําข�อมูลไว�ท่ี เว็บไซต�ของสภาและสามารถเชื่อมต*อไปยังเว็บไซต�อ่ืนๆท่ีมี
ข�อมูลเหล*านี้ประธานแจ�งว*าในเรื่องการใส*ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยท่ีเปGนประโยชน� ทางฝUาย
จัดทําเว็บไซต�ได�ดําเนินการลงไว�ในเว็บไซต�สภาคณาจารย�และข�าราชการ ไว�เปGนท่ีเรียบร�อยแล�ว  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

          วาระท่ี ๔. ๓ ความคืบหน�าเก่ียวกับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไม*ตรงตามกรอบอัตราเงินเดือน
ท่ีกําหนด โดย ผศ.สุธี จันทราภาขจี 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 

        วาระท่ี ๔.๔  ความคืบหน�าเก่ียวกับพิจารณาการจัดทําสติกเกอร�ติดรถยนต�กลางของบุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให�เปGนรูปแบบเดียวกันให�สามารถเข�าไปจอดรถยนต�ได�ทุกศูนย�พ้ืนท่ี
การศึกษา  

  อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี ได�เสนอให�สภาคณาจารย�และข�าราชการ ดําเนินการร�องขอให�
มหาวิทยาลัยจัดทําสติกเกอร�เพ่ือให�คณาจารย�และพนักงานท่ีเดินทางไปติดต*อราชการยังพ้ืนท่ีการศึกษา มีความ
สะดวกในการเข�าพ้ืนท่ี 
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ผู�อํานวยการกองกลางกล*าวว*า คณะต*างๆ มีสติกเกอร�เปGนของตนเองอยู*แล�ว การจะเปลี่ยนแปลงอาจทํา
ให�เกิดความยุ*งยาก ประธานเสนอแนวคิดสองประการ  

๑. นํารูปแบบของสติกเกอร�ของคณะต*างๆท่ีมีอยู*แล�ว ทําหนังสือเวียนให�คณะอ่ืนๆทราบโดยท่ัวกัน 

๒. จัดทําสติกเกอร�กลาง โดยเริ่มจากคณะท่ียังไม*มีสติกเกอร�เปGนของตนเอง และให�กองกลางเปGน
เจ�าภาพจัดดําเนินการ 

อาจารย�รัขดาศักด์ิ เสนอให�จัดทําสติกเกอร�ข้ึนมาใหม*หมดทุกคณะและขอให�คณาจารย�และพนักงานแต*
ละคนติดต*อขอสติกเกอร�ด�วยตนเอง 

ผศ.สุธี กล*าวว*าเรื่องนี้เปGนภาระหนักของผู�อํานวยการกองกลางซ่ึงควรดําเนินการ ซ่ึงอาจทําได�โดยเสนอ
ถึงมหาวิทยาลัยให�รับทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและประธานจะทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยด�วยเพ่ือขอสติกเกอร�เพ่ือเข�าพ้ืนท่ีได�
สะดวกข้ึน 

        วาระท่ี ๔.๕   การร�องขอความช*วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา (ค*าเล*าเรียน) ในปXท่ี ๔ ของการไปศึกษา 

ต*อของ ดร.นนท�ณพร กิติศรีปWญญา คณะศิลปศาสตร� ท่ีไม*ได�รับความเปGนธรรม 

 อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี ได�เชิญ ดร.นนท�ณพร กิติศรีปWญญา ผู�ร�องเรียนได�เข�ามาชี้แจงเรื่องราว   
ร�องทุกข�ในการประชุมด�วย แต*ก*อนการชี้แจงนําเสนอของ ดร.นนท�ณพร กิติศรีปWญญา ผศ.สมเกียรติ และผศ.สุธี 
กรรมการสภาคณาจารย�ฯ ได�ขอหารือในท่ีประชุมเก่ียวกับการสรุปประเด็นก*อนท่ีจะรับฟWงคําชี้แจงดังนี้ 

 ๑. ผู�ร�องได�ดําเนินการใดไปบ�างแล�วเก่ียวกับเรื่องนี้  

 ๒. มหาวิทยาลัยให�คําตอบว*าอย*างไร 

 ผู�ร�องอธิบายว*าได�รับอนุญาตให�ศึกษาต*อท่ีมหาวิทยาลัย The University of Newcastle ประเทศ
ออสเตรเลียเปGนเวลา ๓ ปX ต้ังแต*วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเข�าเรียน Program 
Elicos (English Language Intensive Courses for Overseas Students) ก*อน ต*อมาแจ�งว*ามีปWญหาบาง
ประการเก่ียวกับอาจารย�ท่ีปรึกษา จึงทําให�ไม*สามารถศึกษาต*อ ณ The University of New Castle ได� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงมีคําสั่งท่ี ๑๐๗๖/๒๕๕๔  ให� “ นางสาวพรรุ*งทิพย� กิติศรีปWญญา 
(ชื่อเดิม) เปลี่ยนสถานศึกษาและระยเวลาจากเดิม The University of Newcastle ต้ังแต*วันท่ี  ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปGน Central  Queenlands University (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย
มีกําหนด ๓ ปX ต้ังแต*วันท่ีเข�ารับการศึกษาคือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด�วยทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและให�ได�รับเงินเดือนเดิม ” (ข�อความในเครื่องหมายคําพูดคัดลอกจาก
เอกสารแนบหมายเลข ๔) 
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 ผู�ร�องกล*าวว*าไม*ได�รับความเปGนธรรมเนื่องจาก “ ได�รับอนุมัติเงินทุนจากคณะกรรมการทุนการศึกษา
ฝ~กอบรมและดูงานครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เปGนเงินเพียง ๒๙,๑๘๖.๒๔ บาท ” (ข�อความในเครื่องหมายคําพูดคัดลอก
จากบันทึกข�อความร�องทุกข�ของนางสาวนนท�ณพร กิติศรีปWญญา)  

        ผศ.สุธี แสดงความคิดเห็นว*า ทางสภาอาจารย�และข�าราชการได�รับข�อมูลน�อยมากในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต�อง
ใช�เวลาศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมก*อน 

       ประธานขอให� อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี ประธานอนุกรรมการฝUายพิทักษ�สิทธิคณาจารย�และ
ข�าราชการและผลประโยชน�ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาข�อมูลมานําเสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติม 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

       วาระท่ี ๔.๖  การจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายได�ประจําปX พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ผศ.สมเกียรติ เสนอให�มีการแต*งต้ังอนุกรรมการฝUายวางแผน โดยมอบหมายให� ผศ.มนัส บุญเทียรทอง 
เปGนประธานอนุกรรมการและมีอนุกรรมการ ดังต*อไปนี้ 

 ๑. ผศ. มนัส บุญเทียรทอง          ประธานอนุกรรมการฝUายวางแผน 
 ๒. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ                    รองประธาน 
 ๓. ผศ.สุธี  จันทราภาขจี                     อนุกรรมการ   
 ๔. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย           อนุกรรมการ 
 ๕. ผศ. อํานาจ เอ่ียมสําอางค�          อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 ประธานมอบหมายให� ผศ. มนัส จัดทําแผนงบประมาณรายได�ประจําปX พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภาคณาจารย�
และข�าราชการ โดยให�จัดทําอย*างสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยและต�องเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน  
๒๕๕๘  และผศ.สุธี เสนอให�มีการส*งโครงการมาท่ีอนุกรรมการฝUายวางแผนเพ่ือรวบรวมและจัดทําแผนภายใน
วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 นอกจากนี้ประธานได�แจ�งให�จัดทํางบประมาณค*าสมาชิก ปอมท. เปGนจํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

            มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 วาระท่ี ๔.๗ การจ�างจัดทําจุลสารสภาคณาจารย�และข�าราชการ สานสัมพันธ�สู*ประชาคม ฉบับท่ี        
๑/๒๕๕๘ โดยจัดพิมพ� แจกประชาสัมพันธ�แก*บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

 ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๔.๘ รายงานความคืบหน�าเก่ียวกับสถานท่ีจัดต้ังสํานักงานสภาคณาอาจารย�และข�าราชการ     
และการขอรับการจัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ� และอัตรากําลังงานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
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ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

           วาระท่ี ๔.๙  กรณีท่ีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีเข�าสู*ตําแหน*ง ผศ. รศ. ศ. แล�วได�รับ
เงินประจําตําแหน*งและเงินวิทยฐานะเพียง ๑ เท*าของอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ซ่ึงจะแตกต*างกับสถานภาพ
ของข�าราชการพลเรือนนสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)โดยมีความเลื่อมล้ํากัน โดยควรเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๔.๑๐ การพิจารณาการจัดสัมมนาประจําปXของกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ       
ตามวงเงินรายได�ท่ีได�รับจัดสรรซ่ึงเดิมกําหนดไว�ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

 ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ีเพ่ิมเติม ๔.๑๑ การสรรหาผู�สมควรได�รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปXการศึกษา 
๒๕๕๗ ซ่ึงมีจํานวน ๒ ท*าน ดังนี้ 
              ๔.๑๑.๑ พระเดชพระคุณท*านเจ�าคุณ เจ�าคณะรองสมเด็จชั้นหิรัญบัฏท่ี ดร.พระพรหมมังคลาจารย�   
(เจ�าคุณธงชัย ธมฺมธโช) น.ธ.เอก,เปรียญธรรม ๖ ประโยค,ศษ.บ. (มสธ.), ศึกษาศาสตร�บัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 
 
          - ท่ีปรึกษาเจ�าคณะภาค ๘ ฝUายสาธารณสงเคราะห� 
                               - ประธานมูลนิธิร*มฉัตร 
                               - ผู�ช*วยเจ�าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 
                               - รองแม*กองธรรมสนามหลวง กํากับดูแลฝUายวิเทศสัมพันธ� 

โดยประธานแจ�งต*อท่ีประชุมว*าจะเสนอขอถวายปริญญา ครุศาสตร�อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจําปXการศึกษา ๒๕๕๗ แด*พระเดชพระคุณต*อไปท้ังนี้เพ่ือแจ�ง
ต*อท่ีประชุมรับทราบ 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๑๑.๒  ดร.นิลุบล  ล่ิมพงศ�พันธุ� นักธุรกิจผู�ประสบความสําเร็จสูงสุดในการบริหารจัดการองค�กร
เอกชน และยังดํารงตําแหน*งเปGน ผู�พิพากษาสมทบประจําศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ๓ วาระ โดยประธาน
แจ�งต*อท่ีประชุมว*าจะได�เสนอชื่อเพ่ือขอให�ได�รับปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการ 
ประจําปXการศึกษา ๒๕๕๗ แก* ดร.นิลุบล  ลิ่มพงศ�พันธุ� ต*อไปท้ังนี้เพ่ือแจ�งต*อท่ีประชุมรับทราบ 
 



หน�า 10 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ีเพ่ิมเติม ๔.๑๒ เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ทําหน�าท่ี
กรรมการบริหารสภาคณาจารย�และข�าราชการ ตําแหน*งเหรัญญิก ตามข�อบังคับฯแทนตําแหน*งท่ีว*าง          
(แทน ผศ.พีรญา  เชตุพงษ�)  

 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ีเพ่ิมเติม ๔.๑๓ เรื่องการพิจารณาแต*งต้ังกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการท*านใหม*เพ่ือ
แต*งต้ังให�ทําหน�าท่ีในอนุกรรมการฝUายต*างๆ  

 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 

-ไม�มี- 

 
 

    ป;ดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

  ประธานการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ครั้งต*อไป       
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห�องประชุมบัวม*วง ๑ 
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�เทเวศร� 
 

 
 

   (ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร. นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย) 
        เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
          ผู�บันทึก / ผู�ตรวจรายงานการประชุม 


